

HỌC SINH KHỐI 3 AMB THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-THAMB của Trường Tiểu học Ái Mộ B về việc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử địa phương và tổ chức cho học sinh tham quan tìm hiểu cụm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Quận Long Biên năm học 2023 – 2024, sáng thứ năm, ngày 02 tháng 11 năm 2023, trường Tiểu học Ái Mộ B đã tổ chức cho hơn 200 em học sinh khối 3 đi tham quan, tìm hiểu khu di tích Đình chùa Lệ Mật (phường Việt Hưng) và Đền Phúc Xá (phường Ngọc Thụy).

Đúng 8 giờ, đoàn giáo viên và học sinh khối 3 của trường do cô giáo Hoàng Thị Bích Thu, Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn đã lên xe di chuyển đến các địa điểm. Điểm đến đầu tiên, các thầy cô giáo và học sinh đã đến thăm quan, tìm hiểu Đền Phúc Xá (Đền Bắc Biên) phường Ngọc Thụy. Đình Phúc Xá (đền Cơ Xá trước đây) là nơi thiêng liêng bởi dư âm của người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. Vì thế, về với đình Phúc Xá là đến thụ hưởng sinh khí trong lành, nơi thiên – địa giao hòa để được tiếp thêm sinh lực của

trời

Điểm đến thứ hai của thầy trò nhà trường là khu di tích Đình, chùa Lệ Mật rộng hơn 30 000 m² với 3 nơi thờ tự chính: Đình làng Lệ Mật nơi thờ Đức Thánh Thành Hoàng làng - người có công với đất nước, hết lòng phò giúp 3 đời vua nhà Lý; Chùa làng Lệ Mật là nơi thờ Phật, nơi nhân dân và quý khách thập phương đến chùa làm lễ phật, cầu cho quốc thái dân an; Miếu chúa là nơi thờ công chúa cả của con vua Lý Thái Tông.

Đây thực sự là một hoạt động bổ ích và giàu ý nghĩa. Tại các địa danh này, các thầy cô giáo và học sinh lớp 3 được tham quan, tìm hiểu lịch sử của địa phương, kiến trúc các công trình cổ và các danh tướng của quê hương Long Biên. Thầy và trò trường Tiểu học Ái Mộ B đã thành tâm làm lễ dâng hương để tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân có công với đất nước.

Qua buổi tham quan lần này, các e

m học sinh lớp 3 trường Tiểu học Ái Mộ B đã tiếp thu được những kiến thức bổ ích góp vào hành trang tri thức của mình về di tích lịch sử văn hóa địa phương đồng thời buổi tham quan cũng góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, từ đó khơi dậy trong các em lòng tự hào và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương Long Biên ngày một giàu đẹp hơn.

Một số hình ảnh các em học sinh khối 3 đi tham quan, tìm hiểu khu di tích Đình chùa Lệ Mật (phường Việt Hưng) – Đình Bắc Biên (phường Ngọc Thụy)

















